

tế - Giáo dục - Xã hội đều có bước phát triển, tỷ lệ hộ đói nghèo ngày càng giảm, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, ổn định và nâng cao.

Tuy nhiên kinh tế - xã hội của huyện vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là: Tăng trưởng kinh tế chưa ổn định, một số chỉ tiêu tuy đạt so với kế hoạch đặt ra, song vẫn còn chưa thật bền vững. Hiệu quả sử dụng vốn của Nhà nước ở một số nơi chưa cao. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, một số dự án tiến độ thực hiện chậm. Tình hình tội phạm, tai, tệ nạn xã hội còn xảy ra phức tạp, vẫn còn xảy ra các vụ cháy rừng. Việc quản lý, điều hành ở chính quyền cơ sở và các ngành còn một số hạn chế, cải cách hành chính còn chậm... làm hạn chế kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2006.

## **Điều 2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2006**

Tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp theo hướng tăng giá trị, tăng vụ, chuyển dịch cơ cấu giống, tăng cường đầu tư thâm canh. Phân đầu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 về diện tích sản lượng các loại cây trồng; vụ mùa, thu đông, chè, thảo quả, cây ăn quả và chương trình 661. Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, phát huy hiệu quả các nguồn vốn đầu tư hỗ trợ sản xuất.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, quy hoạch vùng sản xuất vật liệu xây dựng. Gắn việc sản xuất với nâng cao chất lượng và tiêu thụ sản phẩm.

Thực hiện tốt các chương trình dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đã được duyệt. Đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng thi công các công trình xây dựng cơ bản, phát huy hiệu quả vốn đầu tư.

Thực hiện tốt các biện pháp quản lý thu, chi ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ chi tiêu tiết kiệm và có hiệu quả; tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội từ nguồn thu tăng thêm. Khai thác nguồn thu để giải quyết nợ vốn trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2006 - 2007. Huy động tối đa học sinh các cấp, tăng cường kiểm tra nâng cao chất lượng dạy và học. Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá thể thao phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân. Thực hiện tốt chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền ở các cấp trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo của công dân. Phòng chống tội phạm và các tai, tệ nạn xã hội. Giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính ở các cấp.